



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ที่ ๒๒๑๑ /๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีนโยบายในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน เพื่อตอบสนองต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในปัจจุบัน คือ ภาวะโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้สำนักงาน มีการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นแนวทางในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเตรียมความพร้อมผู้สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับสากลตามเกณฑ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ วัตถุประสงค์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชรและอาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร ๑๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

หมวดที่ ๑ นโยบายวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ จัดทำนโยบาย สิ่งแวดล้อม รวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย วางแผนการดำเนินงาน กำหนดเป้าหมายการใช้ ทรัพยากร ของเสีย ปริมาณก๊าซเรือนกระจก และปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ที่ได้มาจาก การมีส่วนร่วมของคนในองค์กร ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ่ม	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรไพ โประภัสสร	กรรมการ
อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน	กรรมการ
นายวิทยา ศรีนครุตตร	กรรมการ
นางสาวนฤชล เชื้อนัยง	กรรมการ
อาจารย์ธนธรณ์ แจ่มไม้	กรรมการ
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หมวดที่ ๒ การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก หน้าที่ จัดทำแผนการฝึกอบรมพนักงาน ดำเนินงานด้านการสื่อสาร รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และรับผิดชอบช่องทางแสดงความคิดเห็น/ รับข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรไพ โประภัสสร	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี	กรรมการ
นางสาวคณินิจ สรรคพงษ์	กรรมการ
นางสุวิมล ภิญญวิชัย	กรรมการ

นางวรรณภา สุวรรณพงษ์	กรรมการและเลขานุการ
นายธนภุต ภูโอบ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พูนใจสม	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายวุฒิชัย ตรุษลักษณ์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน มีหน้าที่ จัดเตรียมการณรงค์การใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ เชื้อเพลิง และทรัพยากรอื่น ๆ เช่น การใช้กระดาษ การรับส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ กำกับดูแล การใช้พลังงานและทรัพยากรพร้อมทั้งรายงานเป็นประจำทุกเดือน เป็นต้น ประกอบด้วย

รองศาสตราจารย์พรเพ็ญ โชชัย	ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ระมัด โชชัย	กรรมการ
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า	กรรมการ
นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา	กรรมการ
นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล	กรรมการ
นายสมศักดิ์ พวงใส	กรรมการ
นายวาทัญญู สังข์คำ	กรรมการ
นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวกันยา มั่นคง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย มีหน้าที่ จัดการของเสีย น้ำเสียในสำนักงาน รวมทั้ง การจัดการขยะภายในองค์กร ประกอบด้วย

อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน	ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์ สนวนมะลิ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.พิมพ์ประไพ ขาวขำ	กรรมการ
อาจารย์ ดร.อภิชญา พัดพิน	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.ดร.บรรจงศักดิ์ พิภพสมบูรณ์	กรรมการ
นายสมศักดิ์ พวงใส	กรรมการ
นายวาทัญญู สังข์คำ	กรรมการ
นางสาวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรติกานต์ เรือศรีจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางผ่องศรี พิภพทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย มีหน้าที่ จัดเตรียมสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกสำนักงานให้มีความสะอาด น่าอยู่ อันส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี มีความสุข รวมทั้งการป้องกันความปลอดภัยภายในองค์กร ประกอบด้วย

ดร.มะลิวัลย์ รอดกำเหนิด	ประธานกรรมการ
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า	กรรมการ

นายมนตรี ประชุม	กรรมการ
นางชมภักดิ์ จารุทีฆัมพร	กรรมการ
อาจารย์วันวิสา พวงมาลัย	กรรมการ
นางสาวพันทิพา เย็นญา	กรรมการ
นางผ่องศรี พิกุลทอง	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวรติกานต์ เรือศรีจันทร์	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หมวดที่ ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่ จัดตั้งนโยบายของผู้บริหารให้จัดซื้อสินค้าวัสดุ อุปกรณ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ควบคุมงบประมาณ มีการตรวจสอบการเบิกจ่าย มีทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายตาม งบประมาณ กำหนดเป้าหมายในการจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

นางสาวเกศกนก ไทยแท้	ประธานกรรมการ
นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์	กรรมการ
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม	กรรมการ
นายวิเชษฐ์ เครือวัลย์	กรรมการ
นางสาวยอดสร้อย ภู่งศ์	กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กำกับดูแลให้เป็นไปตามคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUKTGFFA